

ร.สันทัดองวิทยาควม จ.เชียงใหม๋ นำเสนอผลการดำเนิงงานตามนโยบายของกระทรวงศีกษาธิการ

นำเสนอเมื่อ : 29 มิ.ย. 2562

เมื่อวันทึ่ 24 มิถุนายน 2562 นายเจตีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวนยการสำนั้กงานเขตพื้นที่การศีกษามัธยมศีกษา เขต 34 พรอม คณะกรรมการตรวจเยียมนิเทศโรงเรียน
ลงพื้นที่ตรวจเยียมและนิเทศการจั้ดการเรียนการสอนของโรงเรียนสันทัดองวิทยาควม จังหวั้ดเชียงใหม๋
เพื่อมอบนโยบายการดำเนิงงานในการพัฒนาคุณภาพการศีกษาและติดตามผลการดำเนิงงาน ประจำบิงประมาณ
2562 ระยะ 2 เดือน (มิถุนายน - กรกฎาคม 2562) ดังนี

1.โครงการสำคั้ตตามพระราชดำริ (โครงการนำพระบรมราชบายดำเนิงการศีกษาสู่การปฏิบัติ ,
ศาสตรพระราชา , ยกระดับคุณภาพโรงเรียนพระราชดำริ
(กพด.),โครงการจิตอาสา,โครงการทุนการศีกษาและทุนเฉลิมราชกุมารึ้)

2.โครงการสำคั้ตตามนโยบายของรัฐบาล (โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล,
โครงการโรงเรียนรวมพัฒนา Partnership School Project , โครงการโรงเรียนประชารัฐ,
โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศีกษา, โครงการเรียนรวม)

3.โครงการสำคั้ตตามนโยบายของกระทรวงศีกษาธิการและของสำนั้กงานคณะกรรมการการศีกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศีกษา (งานหลักสูตร , การยกกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ,
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและใช้ภาษาใน
การสื่อสารได้ , โครงการพัฒนาคุณภาพการศีกษาดวยเทคโนโลยีการศีกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) ,
งานประกันคุณภาพการศีกษา, การจั้ดการเรียนการสอนสาระภาษาต่างประเทศและโครงการ Boot Camp,
การพัฒนาครูคูปองครู , กระบวนการนิเทศภายใน, ระบบอินเตอร์เน็ต)โครงการสร้างเครือขายความร่วมมือ
(กลุ่มโรงเรียนและสหวิทยาเขต,
โรงเรียนกลุ่มเครือขายส่งเสริมประสิทธิภาพการจั้ดการศีกษามัธยมศีกษาดอนปลายประจำจังหวั้ด,
เครือขายกลุ่มสาระการเรียนรู้)โครงการบูรณาการครบวงจ



ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ

ได้เน้นเหตุติดตามผลการดำเนินจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาสู่ห้องเรียน เพื่อให้ข้อเสนอแนะในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ตามนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการและของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนไพฑูริย์ทอนรับ